

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Gen AI : Empowering New Gen Teacher สร้างสรรค์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วยพลัง Gen AI

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (ดาวน์โหลดได้จาก QR Code ท้ายหนังสือ)

ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อพวช. เล็งเห็นว่าในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัล เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนอย่างรวดเร็ว AI (ปัญญาประดิษฐ์) กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสนับสนุนการเรียนรู้ จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มช่วยการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เข้าสู่ อาชีพอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาประเทศ และขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในภูมิภาค จึงกำหนดจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ Gen AI : Empowering New Gen Teacher สร้างสรรค์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วย พลัง Gen AI ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ AI อย่างมั่นใจ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ครู อาจารย์ ใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของ อพวช. ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนด จัดการอบรมฯ ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่

อพวช. พิจารณาเห็นว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนในสังกัดของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตามโรงเรียน ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ หากโรงเรียนสนใจสามารถลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๓๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๓๑๑๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

**จิรพัทธ์ อภิวณิช**

(นางสาวจิรพัทธ์ อภิวณิช)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย

สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย

โทร. ๐ ๒๕๓๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๓๑๕๑ (พัชรัตน์)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Phatthanan@nsm.or.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย